



จดหมายข่าว การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

“คุณธรรมนำสร้างค้อ”

ฉบับรายปี พ.ศ. ๒๕๖๒



ทต.สร้างค้อ ผนึกกำลัง
อำเภอ ร่วมยุทธการ
“ทูปหม้อข้าวเข้าตี คีนคนดีสู่สังคม”



เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

เทศบาลตำบลสร้างค้อ นำโดยท่านนายบุญถึง สายสุรีย์

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ ร่วมกับทางอำเภอภูพาน และสถานี
ตำรวจภูธรสร้างค้อ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติดยุทธการทูปหม้อข้าวเข้าตี คีนคนดีสู่สังคม ณ
ศาลาประชาคมบ้านสร้างค้อ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาเสพติดและปัญหาการทุจริตต่างๆภายใน
ชุมชน ซึ่งมีประชาชนชาวตำบลสร้างค้อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน

มาก ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อได้แสดงวิสัยทัศน์สำคัญ โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ
ขับเคลื่อนให้ตำบลสร้างค้อเป็นพื้นที่สีขาว ปลอดจากปัญหาการทุจริตและยาเสพติดอย่างยั่งยืน

“ สร้างค้อถิ่นก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ ทุกชีวิตปลอดภัย ก้าวไกลAEC ”



จดหมายข่าว

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

“คุณธรรมนำสร้างค้อ”

ฉบับรายปี พ.ศ. ๒๕๖๒

“ สร้างค้อ ต่อด้านการทุจริต
ร่วม กกต. แสดงจุดยืนชัดเจน
เจตนาธรมณ์แน่วแน่ ”



เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลสร้างค้อ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิติกร เดินทางไปร่วมงานสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตนาธรมณ์ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นได้แสดงเจตนาธรมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างชัดเจน โดยมีกิจกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญ คือ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านการลงนามเป็นแนวร่วม

ด้านการทุจริตคอร์รัปชันบนพื้นผ้าใบขนาดยาว บุคลากรของเทศบาลตำบลสร้างค้อผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมลงนามดังกล่าวทุกคน เป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนว่า “สร้างค้อ ต่อด้านการทุจริต”

จัดทำโดย สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ โทร. ๐-๔๒๐๙-๐๒๑๒
เว็บไซต์. www.sangkho.go.th เฟซบุ๊ก. [Facebook.com/sangkhoLGM](https://www.facebook.com/sangkhoLGM)



จดหมายข่าว

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

“คุณธรรมนำสร้างค้อ”

ฉบับรายปี พ.ศ. ๒๕๖๒



“ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่
ร่วม ป.ป.ช. ตบเท้าแสดงเจตจำนง
ต่อต้านการคอร์รัปชัน ”



เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลสร้างค้อ นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ ประธานสภา สมาชิกสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บางส่วน เดินทางไปร่วมโครงการ “งานสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดบาก เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเจตจำนงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการป.ป.ช.สกลนครได้ถ่ายทอดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ

แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส แก่ข้าราชการทางการเมือง การบริหาร และราชการประจำของอปท.